

ผู้เข้าแข่งขันฟอลูกอ่อน คว่าแชมป์สัปดาห์ที่ 5 เข้า รอบชิงชนะเลิศ “ร้องสู้ไฟ Keep Your Light Shining Thailand Presented by KBank”



ชิงแชมป์กันมาสู่สัปดาห์ที่ 6 แล้วสำหรับรายการ “ร้องสู้ไฟ Keep Your Light Shining Thailand Presented by KBank” รายการประกวดร้องเพลงแนวใหม่ ที่ใช้ “ไฟ” เป็นตัวตัดสิน และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้นักร้องหนุ่ม คุณพอมือใหม่วัย 27 ปี “ณรงค์วิทย์ สินเดชา (หลุยส์)” นักร้องอิสระ ที่คว่าแชมป์ประจำสัปดาห์ที่ 5 กับการร้องเพลงเชือดเฉือนโซว์พลังเสียงเอาใจาร็อคกับเพลง “ทิ้งรักลงแม่น้ำ” ที่โซว์พลังเสียงสูงสะท้านทรวงจนสามารถเอาชนะใจผู้ชมในรายการไปได้

หลุยส์ เผยว่า “ ผมฝึกร้องเพลงตั้งแต่เด็ก โดยดึงเทคนิคการร้องเพลงจากนักร้องที่ชื่นชอบหลายคน มาใช้ และฝึกฝนมาเรื่อยๆ จนสามารถร้องเพลงเสียงสูงได้ ชอบเพลงที่ต้องใช้พลังเสียงเน้นอินเนอร์ และนั่นคือสไตล์การร้องเพลงของผม ได้แรงบันดาลใจจากการเห็นศิลปินคนหนึ่งร้องเพลง แล้วมีคนรัก คนชื่นชอบ จึงอยากฝันที่จะเป็นแบบนี้ แนวที่ถนัดคือร็อค ทุกวันนี้อดทนทำงานหนักเพื่อลูก นอกจากจะทำงานเป็นพนักงานบริษัทแล้วยังเป็นนักร้องอิสระ การที่มีลูกทำให้ผมมีแรงผลักดันที่จะก้าวไปข้างหน้า สำหรับผมไม่มีคำว่ายอมแพ้ ทำทุกอย่างเพื่ออนาคตของลูก อยากให้ลูกตัวเองเป็นไอดอล ผมขอขอบคุณทุกคนที่ส่งแรงใจแรงเชียร์มาให้ มหัศจรรย์มากเลยครับ ในรอบต่อไปผมจะทำให้ดีที่สุด เป็นกำลังใจให้ผมและผู้เข้าแข่งขันทุกคนด้วยนะครับ ผากติดตามรายการในสัปดาห์ต่อไปรับรองว่ามันส์ทุกสัปดาห์ไม่แพ้กัน ขอขอบคุณรายการที่ช่วยทำความฝันของคนหลายคนให้เป็นจริงครับ” **หลุยส์ กล่าวทิ้งท้าย**



พบกับความสนุกสนาน ในสัปดาห์นี้กับ 7 ผู้เข้าแข่งขัน ที่มีลักษณะเฉพาะตัวน่าสนใจไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยเสียงใสน่าหลงใหลจนพีใหม่เอ๋ยปากชมว่าอยากพาไปอยู่ด้วย หรือสาวเสียงนุ่มพริ้วไหวมี “ทาทา ยัง” เป็นไอดอล ต้องมาดูว่าเธอจะร้องเพลงออกมาได้มหัศจรรย์แค่ไหน โดยหนึ่งในโจทย์เพลงหีนสัปดาห์นี้ มีเพลงของ กรรมการ เจ-เจตริน อยู่ด้วย ต้องมาดูกันว่าจะเป็นเพลงอะไร มาร่วมลุ้นว่าใครจะเป็น 1 ใน 12 คนสุดท้ายที่จะเข้าไปสู่อรอบชิงชนะเลิศ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน นี้ เวลา 16.15-17.30 น.ทางช่อง 7 สี และช่อง 7HD

ติดตามความคืบหน้าของรายการได้ที่ www.facebook.com/kylsthailand
และ<http://www.kylsthailand.com/>